



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกฎหมาย โทร. ๐-๕๕๙๖-๒๓๘๙

ที่ ศธ ๐๕๒๗.๐๑.๓๑/๑๕๕๕ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย เรื่อง การแจ้งหนังสือ คำสั่งทางไปรษณีย์ และ ผู้รับคำสั่งไม่มารับภายในกำหนดเวลา จะมีผลทางกฎหมายอย่างไร

เรียน อธิการบดี

การดำเนินงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการแจ้งคำสั่งต่างๆ การแจ้งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เพื่อติดตามทวงถามหนี้สิน โดยจะส่งเป็นจดหมายให้กับผู้รับคำสั่ง หรือ ลูกหนี้ ซึ่งจะส่งโดยจดหมายและมีหลักฐานคือ ใบตอบรับของไปรษณีย์ และมักเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ผู้รับตามที่ระบุในจดหมาย ไม่มารับภายในกำหนดเวลาดังนั้น ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร จะถือว่า การแจ้งผลของคำสั่ง หรือสาระสำคัญต่างๆ ในจดหมายมีผลเป็นการรับทราบตามกฎหมายหรือไม่ อาทิเช่น คำสั่งลงโทษทางวินัยนิสิต หรือ บุคลากร เป็นคำสั่งที่สามารถฟ้องเป็นข้อพิพาทต่อศาลปกครอง ได้ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะกำหนดขั้นตอนให้ใช้สิทธิอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งภายในเวลาที่กำหนด 15 วัน หรือ 30 วัน ก่อน การฟ้องคดี

ดังนั้น จากที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหาจำนวนมากที่ บุคคล ไม่ยอมรับจดหมาย ส่งผลให้จดหมายถูกไปรษณีย์ตีกลับ ซึ่งกองกฎหมาย เห็นว่าหากมีการเผยแพร่ความรู้เรื่องดังกล่าว จะทำให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น และได้เข้ามาสู่กระบวนการของกฎหมาย เพื่อใช้สิทธิในการโต้แย้ง หรือต่อสู้คดีในชั้นศาล ตั้งแต่เริ่มแรกจะเป็นผลดีกับผู้รับจดหมายมากกว่า ทั้งนี้ ปราบกฏตามจดหมายข่าวที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและกองกฎหมาย จะได้แจ้งเวียนในเว็บไซต์ ต่อไป

๐.๑
(นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย)
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

๓) ม.๒๓๗๖-แจ้งให้
น.นอ.๒๓๗๖
ก
๒๒-๐๑-๖๐

๒) ตกจัดทำนอ.๒๓๗๖ Auto Graphic
เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจ

22 พ.ค. 60

การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย เกี่ยวกับการแจ้งหนังสือ หรือคำสั่งทางไปรษณีย์ อย่างไร ถือว่า
รับทราบและมีผลแล้วตามกฎหมาย

โดย นางสาวลัดดาวัลย์ ชูสาย

การดำเนินงานด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการแจ้งคำสั่งต่างๆ การแจ้งหนังสือบอกกล่าวทวงถาม เพื่อติดตาม
ทวงถามหนี้สิน โดยส่วนใหญ่จะส่งเป็นจดหมายลงทะเบียน หรือไปรษณีย์ตอบรับ ให้กับผู้รับคำสั่ง หรือ ลูกหนี้ ซึ่ง
จะมีหลักฐานคือ ใบตอบรับของไปรษณีย์ แต่มักเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ คือ ผู้รับตามที่ระบุในจดหมาย ไม่มารับ
ภายในกำหนดเวลา ดังนั้น ผลในทางกฎหมายจะเป็นอย่างไรจึงจะถือว่า การแจ้งผลของคำสั่ง หรือสาระสำคัญ
ต่างๆ ในจดหมายมีผลเป็นการรับทราบตามกฎหมาย อาทิเช่น คำสั่งลงโทษทางวินัยนิสิต หรือ บุคลากร เป็น
คำสั่งที่สามารถฟ้องเป็นข้อพิพาทต่อศาลปกครอง ได้ ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะกำหนดขั้นตอนให้ใช้สิทธิอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งคำสั่งภายในเวลาที่กำหนดคือ 15 วัน หรือ 30 วัน ก่อน การฟ้องคดี ดังนั้น หากบุคคลผู้รับคำสั่งอ้างว่า
ไม่ได้รับคำสั่ง ผลทางกฎหมายจะเป็นอย่างไร ซึ่งในประเด็นที่เป็นปัญหา คือ บุคคลผู้รับคำสั่ง หรือผู้รับหนังสือบอก
กล่าวทวงถาม ไม่มารับจดหมายภายในกำหนดเวลา

ซึ่งในประเด็นนี้ ทางกฎหมาย มีหลักการอย่างไรนั้น ในขั้นตอนจัดส่งคำสั่ง หรือหนังสือบอกกล่าวทวง
ถามนั้นจะถูกส่งไปยังภูมิลำเนา ตามที่ปรากฏในข้อมูลทะเบียนราษฎร และ เมื่อจัดส่งเรียบร้อยแล้ว หากผู้รับ
ปฏิเสธ โดยไม่ยอมรับ หรือไม่มารับภายในกำหนดเวลา ในทางกฎหมายถือว่า รับรู้ รับทราบคำสั่งหรือจดหมาย
ดังกล่าวแล้ว ไม่สามารถจะอ้างว่าไม่รู้ เพราะจดหมายไม่ถึงตนไม่ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และมีแนวคำ
พิพากษาศาลฎีกา กำหนดแนวทางไว้เป็นบรรทัดฐานไว้¹

¹ พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 71 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้ง เมื่อครบกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันส่งสำหรับ
กรณีภายในประเทศ หรือเมื่อครบกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศ เว้นแต่จะมีการพิสูจน์ได้
ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจากวันนั้นการแจ้งทางไปรษณีย์

คำพิพากษาศาลฎีกา

1.ฎีกาที่ 183 - 185/2497 การบอกกล่าวเลิกการเช่า ที่ส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับผู้ส่ง หมายความว่าส่ง
แล้ว ผู้รับไม่ยอมรับ คินดังนี้ ต้องถือว่าผู้เช่าได้ทราบค่าบอกกล่าวนั้นแล้ว

2.ฎีกาที่ 474 - 475/2513 การเช่าของนายโจทก์ถึงจำเลยไปยังที่อยู่ของจำเลยถึง 3 ครั้ง ก็ไม่มีผู้รับ ดังนี้ ถือได้
ว่าค่าบอกกล่าวเลิกสัญญาของโจทก์มีผลนับแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งไปถึงสถานที่ของจำเลย และจำเลยได้ทราบค่า
บอกกล่าวเลิกสัญญาเช่าของโจทก์โดยขอสัญญาเช่าได้ระงับเลิกไปแล้วจำเลยจึงต้องออกจากตึกพิพาทของโจทก์

3.ฎีกาที่ 374 - 375/2523 หนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองส่งทางไปรษณีย์ถึงผู้จำนอง ณ ภูมิลำเนาแต่ผู้รับไม่
ยอมรับ แสดงว่ามีผู้รับแต่ไม่ยอมรับแทน เป็นการหลีกเลี่ยงไม่ยอมรับค่าบอกกล่าวโฆษณาทางหนังสือพิมพ์จะแพร่หลาย
หรือไม่ไม่สำคัญ ถือเป็นการมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองตามปพพ. มาตรา 728 แล้ว